

## ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

จากโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท. ) ร่วมมือกับ Korea Education Reports and Evaluation ( KEREI ) สถาบันจัดสอบและวิเคราะห์ประเมินผลจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือ TME เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของเด็กไทย โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมสอบทั้งหมด 102,092 คน และได้ประกาศผลการสอบระดับประเทศแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 โดยจัดพิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. โดยมี ดร. พรพรรณ ไททยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี อาจารย์ณรงค์ศิลป์ ฐพนม รองผู้อำนวยการ สสวท. เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีบรรดาผู้ปกครองและคุณครูมาให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเป็นจำนวนมาก



ดร. พรพรรณ ไททยางกูร



อาจารย์ณรงค์ศิลป์ ฐพนม



ในโอกาสนี้ Mr. Choi Bong Su, CEO จาก Woongjin Think Big Co.,Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประเมินความสามารถจากสถาบันทดสอบและประเมินผล KEREI (Korea Education Reports and Evaluation) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ผ่านทางท่านผู้อำนวยการ สสวท. ในโครงการร่วมบริจาคเงินเนื่องในวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 40 ปี เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม



อีกทั้งบริษัท เอดู พาร์ค โดยคุณจินตนา พรวัชรขมณี กรรมการผู้จัดการ ยังได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ผ่าน รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องในงานวันสถาปนา สสวท.ครบรอบ 40 ปี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11





โครงการการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือ TME ครั้งนี้มีนักเรียนคิงแมทส์หลายคนสามารถฝ่าฟันนักเรียนทั่วประเทศกว่าแสนคนและคว้ารางวัลระดับประเทศมาครอง ทางสำนักงานใหญ่จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคิงแมทส์ทุกคนที่ได้รับรางวัลอันน่าชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ รวมถึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้บริหารสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ ทุกสาขาที่มีส่วนสนับสนุนนักเรียนในการร่วมประเมินครั้งนี้ ณ โอกาสนี้ด้วย





ยินดีกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของน้อง ๆ คิงแมทส์ทุกคนที่ได้รางวัล